

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác
của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ,
kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ**

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Cùng dự Hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Công Thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các Hiệp hội doanh nghiệp và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại điểm cầu địa phương.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác trình bày và ý kiến tham luận của các bộ, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2011 - 2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có nhiều hạn chế, trong đó tỷ lệ quá hạn thực hiện nhiệm vụ cao, nhiều nhiệm vụ, chỉ đạo quan trọng liên quan đến thể chế, an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng chậm được triển khai; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; nhiều cơ chế, chính sách chậm đi vào cuộc sống, đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng “bản chỉ thiên”, “trên bảo dưới không nghe” với tinh thần thắt chặt kỷ cương, phép nước, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ giao phải thực hiện nghiêm túc, không để chậm trễ, bỏ sót việc, ngày 19 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ giao của các bộ, cơ quan, địa phương; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để tham mưu, đề xuất với

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết, kể cả việc kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác. Trong gần 5 năm qua, Tổ công tác đã hoạt động rất tích cực, quyết liệt, chủ động đúng chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và truyền đạt đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra; hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đã tiến hành 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 02 cơ quan thuộc Chính phủ, 44 địa phương, 12 Tập đoàn kinh tế; tổ chức 16 buổi làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt, lắng nghe phản hồi chính sách. Sau mỗi đợt kiểm tra, Tổ công tác đều có báo cáo và kiến nghị cụ thể với Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động của Tổ công tác có tính linh hoạt, sáng tạo, khoa học, cầu thị, sát thực tiễn; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc Chính phủ, Thủ tướng giao có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đòi hỏi của thực tiễn; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của các bộ, cơ quan, địa phương, sự đồng hành, phản hồi chính sách kịp thời của các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam để có những kiến nghị hiệu quả, đúng pháp luật, tháo gỡ được nhiều vướng mắc, bất cập.

Hoạt động của Tổ công tác tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương, đến nay tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều thành lập Tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như nhiệm vụ của Lãnh đạo bộ, địa phương giao.

3. Với sự cố gắng, nỗ lực, tận tâm và với tinh thần, phương pháp làm việc nêu trên, Tổ công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác sau:

- Tình trạng nợ đọng nhiệm vụ giao được chấn chỉnh và chuyển biến rất tích cực. Đến hết năm 2020, số nhiệm vụ quá hạn chỉ chiếm 1,8% - giảm 23,4% so với đầu nhiệm kỳ Chính phủ - thời điểm Tổ công tác chưa thành lập. Cả nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021 (hết tháng 02/2021), chỉ còn 12/2.504 đề án chưa trình, chiếm 0,5% - bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước (cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016, số đề án nợ đọng chiếm tỷ lệ 2,26%).

- Các cuộc kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác đã kịp thời góp phần tích cực đưa các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào tăng cường kỷ

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của Tổ công tác đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đánh giá: *Việc thành lập Tổ công tác là cần thiết; Tổ hoạt động quyết liệt, không ngại va chạm, đem lại hiệu quả tích cực. Đây là điểm sáng nhất cần phải đánh giá rõ và nhấn mạnh hơn.*

- Qua các buổi kiểm tra, nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh chậm được xử lý, giải quyết có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan địa phương làm dư luận quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đã được Tổ công tác chỉ ra và báo cáo, kiến nghị kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có quyết sách, biện pháp xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững kỷ cương phép nước.

- Tổ công tác đã có nhiều đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, pháp lệnh; góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, như: Cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết, ban hành một văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất 1 văn bản cũ để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực thi; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chuyển biến rõ nét: Đến 16/3/2021, chỉ còn nợ đọng 14 văn bản (cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Chính phủ nợ 58 văn bản; cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chính phủ nợ 39 văn bản).

- Các cuộc kiểm tra chuyên đề về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả rất tích cực và lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến quan trọng cả về chất và lượng trong cải cách và thực thi của các bộ, cơ quan, địa phương; góp phần cải tiến lề lối, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, loại bỏ tình trạng những nhiều, tiêu cực, tham nhũng vặt.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ và hiệu quả hơn; việc tham mưu, xử lý nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và chủ động xử lý các vấn đề khi còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương, góp phần giảm áp lực công việc và thời gian trong các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng của Tổ công tác đã đạt được trong 5 năm qua. Tổ công tác đã làm việc **quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, thực chất**, đặc biệt là vai trò của đồng chí Mai Tiên Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác và đóng góp tích cực, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác. Kết quả hoạt động Tổ công tác đã góp phần tạo được niềm tin của người dân, doanh nghiệp với Chính phủ và với cả hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước và của cả nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021.

4. Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động đôn đốc, kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng còn một số hạn chế như một số cuộc kiểm tra mới theo đầu việc, tiến độ và chưa kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả thực hiện; một số cơ quan, địa phương làm việc với Tổ công tác còn mang tính đối phó; một số trường hợp, khi phát hiện hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ giao của một số bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác chỉ dừng lại ở việc kiến nghị giải pháp, hướng khắc phục, chấn chỉnh, chưa kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê bình, xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIẠN TỚI

Với tinh thần quyết liệt, không để nợ đọng nhiệm vụ giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Đối với Tổ công tác

- Từ nay đến hết nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021, tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển; việc xây dựng, trình các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm các nhiệm vụ, đề án phải được thực hiện chất lượng, đúng tiến độ, yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, không để chậm, nợ.

Trong quá trình hoạt động, Tổ công tác cần bám sát yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực tiễn tình hình thực hiện nhiệm vụ giao của các bộ, cơ quan, địa phương để xác định nội dung, vấn đề trọng tâm cần đôn đốc, kiểm tra.

- Các đồng chí thành viên Tổ công tác tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hơn nữa, tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao của bộ, ngành mình, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giao.

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức, cách thức hoạt động và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới và yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong việc thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Tổ công tác không làm thay chức năng của bộ, ngành; thời gian kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ, ngành, cơ sở.

2. Đối với các bộ, cơ quan, địa phương

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết; quyết tâm không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết trong nhiệm kỳ này.

- Không chủ quan, sớm bằng lòng về kết quả đã đạt được, tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là các nhiệm vụ giao liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần khẩn trương, kịp thời, không để nợ đọng nhiệm vụ, không chờ đến hạn mới xử lý.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để Tổ công tác của các bộ, cơ quan, địa phương hoạt động, bảo đảm ngày càng hiệu quả và đúng mục đích.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các thành viên Tổ công tác của TTg;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- Các cơ quan tham vấn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam;
- Các Hiệp hội: EuroCham tại Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Chế biến và xuất khẩu thủy sản, Vận tải ô tô Việt Nam, Giấy và Bột giấy Việt Nam, Nhựa Việt Nam, Ban phát triển kinh tế tư nhân;
- VPCP: Các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công TTĐTCTP;
- Lưu: VT, TH (3b).L

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Tiên Dũng